

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สรุปผลการติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง ฉบับที่ ๓ (วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง ฉบับที่ ๓ (วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) พร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมอบให้คณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมือง และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๒. ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙๕,๕๑๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง แก้วน้ำประจำห้องประชุมประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุด จำนวน ๑๖ ตัว จอภาพ (แบบสมาร์ททีวี) ขนาด ๕๕ นิ้ว และเครื่อง Switchers & Matrices VGA สำหรับควบคุมจอภาพที่ติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง

๒. มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักบริหารกลางดำเนินการต่อไป

๓. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. (นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. มีหลักการเพื่อยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับปัจจุบัน ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมุ่งหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อำนาจ จึงมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ฝ่ายบริหาร โดยปราศจากกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรอื่น ดังนั้น เพื่อให้การใช้กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลกับการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรเพิ่มเติมกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจ

ของฝ่ายบริหาร และสำนักกฎหมายได้จัดทำความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายอาจพิจารณาคำความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการให้ความเห็นในนามสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไปได้

๔. ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายและสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมดำเนินการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายได้ประมวลความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายอาจดำเนินการต่อไป โดยให้หารือกับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายสรรพลสิทธิ์ คумพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อนให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในนามสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้

๕. ร่างคำชี้แจงต่อรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสหรัฐอเมริกา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างคำชี้แจงต่อรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (2019 Human Rights Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. หมวดที่ ๑ การเคารพบูรณภาพแห่งบุคคล อันรวมถึงการปลอดจากการสังหารตามอำเภอใจ หรือการสังหารที่ผิดกฎหมายหรือมีเหตุจงใจทางการเมือง

๒. หมวดที่ ๒ เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพของสื่อมวลชน

๓. หมวดที่ ๕ ทำหน้าที่ของรัฐบาลต่อการสืบสวนโดยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๔. หมวดที่ ๖ การเลือกปฏิบัติ การกระทำมิชอบในสังคม และการค้ามนุษย์ โดยประกอบด้วย ๓ ประเด็นย่อย

และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแก้ไขร่างคำชี้แจงดังกล่าวตามความเห็นที่ประชุม และส่งร่างคำชี้แจงที่แก้ไขแล้วให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจและส่งออก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป